



ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเพื่อพิจารณาการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการพัฒนาศักยภาพในการวิจัย
สำหรับบุคลากรสายวิชาการ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเพื่อพิจารณาการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการพัฒนาศักยภาพในการวิจัย สำหรับบุคลากรสายวิชาการ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จากเงินกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 2.9 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินจากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2558 คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในการประชุมครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558 และโดยความเห็นชอบเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 จึงกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเพื่อพิจารณาการสนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพ ในการวิจัย สำหรับบุคลากรสายวิชาการ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดังนี้

1. ในประกาศนี้

“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

“ภาควิชา” หมายถึง ภาควิชาต่าง ๆ ในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

“บุคลากรสายวิชาการ” หมายถึง ข้าราชการ หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่มีสัญญาจ้างไม่น้อยกว่า 3 ปี ที่ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ที่สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

“เงินสนับสนุน” หมายถึง เงินทุนสนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่จัดสรรเพื่อการพัฒนาศักยภาพในการวิจัยสำหรับบุคลากรสายวิชาการ โดยมีวงเงินทุนสนับสนุนไม่เกินร้อยละ 65 ของเงินกองทุนในแต่ละปีงบประมาณ ซึ่งการคิดร้อยละ 65 ของเงินกองทุนในแต่ละปีงบประมาณ ให้คิดจากเงินกองทุนที่คงเหลือในเดือนกรกฎาคมของปีนั้น ๆ รวมกับเงินงบประมาณรายได้ที่จะจัดสรรเข้าสู่กองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ ตามที่ได้ตั้งค่าของงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ในปีงบประมาณของปีถัดไป

“แผนพัฒนาศักยภาพในการวิจัย” หมายถึง แผนการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาศักยภาพในการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ ด้วยการเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาให้สูงขึ้นในระดับปริญญาเอก หรือด้วยการขอตำแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้นในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือด้วยการขอตำแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้นในระดับรองศาสตราจารย์ หรือด้วยการขอตำแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้นในระดับศาสตราจารย์ ที่มีระยะเวลาดำเนินการในแผน 5 ปี ที่ผู้ขอรับเงินทุนสนับสนุนเสนอ โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมของหน่วยงานระดับภาควิชา และคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

(4) บุคลากรสายวิชาการที่มีแผนพัฒนาศักยภาพในการวิจัยด้วยการขอตำแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้น ในระดับศาสตราจารย์ ให้ได้รับเงินสนับสนุนไม่เกินเดือนละ 8,000 บาท

ผู้ขอรับเงินทุนสนับสนุนอาจเสียสิทธิในการรับเงินทุนสนับสนุนในกรณีไม่มีผลงานรายปีตามแผนพัฒนาศักยภาพในการวิจัย และเมื่อเสียสิทธิแล้วให้งดการให้เงินสนับสนุนในปีถัดมา ทั้งนี้ผู้ขอรับเงินทุนสนับสนุนที่เสียสิทธิดังกล่าว อาจได้รับสิทธิคืนมา เมื่อได้พัฒนาตนเองด้วยความวิริยะอุตสาหะ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี จนมีผลงานรายปีนับจนถึงปีปัจจุบันเป็นไปตามแผนพัฒนาศักยภาพในการวิจัยตามที่บุคลากรสายวิชาการผู้นั้นได้เสนอก่อนหน้าการเสียสิทธิ โดยให้นับระยะเวลาตามแผนพัฒนาศักยภาพในการวิจัยเดิมที่ขอไว้

กรณี ผู้ขอรับเงินทุนสนับสนุนไม่สามารถพัฒนาศักยภาพด้วยการเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้น ในระดับศาสตราจารย์ ได้ตามแผนพัฒนาศักยภาพในการวิจัย ให้ผู้ขอรับการสนับสนุนนั้น ขอรับการสนับสนุนโดยเสนอแผนพัฒนาศักยภาพในการวิจัยฉบับใหม่ได้อีกหนึ่งครั้ง โดยเมื่อได้รับสิทธิกลับคืนมา ให้ได้รับเงินสนับสนุนไม่เกินเดือนละ 7,000 บาท

(5) บุคลากรสายวิชาการที่พัฒนาศักยภาพในการวิจัยจนได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ และสามารถรักษาตำแหน่งทางวิชาการในระดับศาสตราจารย์ไว้ได้ ให้ได้รับเงินสนับสนุนไม่เกินเดือนละ 10,000 บาท

(6) การกำหนดให้จ่ายเงินทุนสนับสนุนในอัตราใดที่ไม่เกินอัตราที่กำหนดไว้ตามประกาศนี้ หรือกรณีที่ไม่ประสงค์ให้เงินทุนสนับสนุน ให้หัวหน้าหน่วยงานระดับภาควิชา โดยความเห็นชอบของที่ประชุมของหน่วยงานระดับภาควิชา นำเสนอคณะบดี และให้คณะบดีนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา

ทั้งนี้ การกำหนดอัตราการจ่ายเงินทุนสนับสนุน ให้คำนึงถึงความเหมาะสม และจำนวนเงินกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ที่คงเหลือด้วย

(7) ให้เบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุนเป็นรายเดือน

3. คุณสมบัติของผู้ขอรับเงินสนับสนุน

- (1) เป็นบุคลากรสายวิชาการ
- (2) ต้องมีแผนพัฒนาศักยภาพในการวิจัย

4. การเสนอแผนพัฒนาศักยภาพในการวิจัย

(1) ผู้ขอรับการสนับสนุน เสนอแผนพัฒนาศักยภาพในการวิจัย หรือรายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาศักยภาพในการวิจัยที่ได้เสนอไว้ ภายในเดือนสิงหาคมของทุกปี

(2) ที่ประชุมของหน่วยงานระดับภาควิชา ตรวจสอบแผนพัฒนาศักยภาพในการวิจัย หรือรายงานปริมาณผลงานในแผนพัฒนาศักยภาพในการวิจัย ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนด ภายในสัปดาห์แรกของเดือนกันยายนของทุกปี

(3) ภาควิชาเสนอจำนวนทุน และจำนวนเงินที่สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในการวิจัย พร้อมแผนพัฒนาศักยภาพในการวิจัย หรือรายงานปริมาณผลงานในแผนพัฒนาศักยภาพในการวิจัยที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมของหน่วยงานระดับภาควิชาแล้ว ต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา ภายในสัปดาห์ที่สองของเดือนกันยายนของทุกปี

(4) คณะกรรมการพิจารณากำหนดวงเงินที่ใช้ในการดำเนินโครงการ จำนวนทุน และจำนวนเงินทุนที่สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในการวิจัย สำหรับแต่ละภาควิชา ภายในสัปดาห์ที่สามของเดือนกันยายนของทุกปี และประกาศใช้ภายในสัปดาห์ที่สี่ของเดือนกันยายนของทุกปี

(5) หากพ้นกำหนดการดำเนินงานตามข้อ (1) - (4) ผู้ขอรับการสนับสนุนจะไม่สามารถรับเงินทุนสนับสนุนได้ จนกว่าคณะกรรมการจะพิจารณาเห็นชอบวงเงินที่ใช้ในการดำเนินโครงการ จำนวนทุน และจำนวนเงินทุนที่สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในการวิจัยเพิ่มเติม

5. หลักเกณฑ์ในการเสนอแผนพัฒนาศักยภาพในการวิจัย และการรายงานผลตามแผนพัฒนาศักยภาพในการวิจัย

(1) ผู้ขอรับเงินทุนสนับสนุนที่เสนอแผนพัฒนาศักยภาพในการวิจัยด้วยการเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาให้สูงขึ้น ในระดับปริญญาเอก ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

(ก) การเสนอแผนพัฒนาศักยภาพในการวิจัย ต้องเป็นไปตามแผนการศึกษาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ผู้ขอรับการสนับสนุนเข้าศึกษาต่อ

(ข) การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาศักยภาพในการวิจัยต้องได้รับการรับรองจากสถาบันการศึกษาที่ศึกษาต่อ

(2) ผู้ขอรับเงินทุนสนับสนุนที่เสนอแผนพัฒนาศักยภาพในการวิจัยด้วยการขอตำแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้น ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

(ก) การเสนอแผนพัฒนาศักยภาพในการวิจัยต้องมีปริมาณที่ครอบคลุม และเพียงพอต่อการนับเป็นผลงานทางวิชาการสำหรับการขอตำแหน่งทางวิชาการในระดับที่ผู้ขอรับการสนับสนุนขอการสนับสนุนไว้

(ข) การเสนอแผนผลิตผลงานทางวิชาการประเภทเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคำสอน หรือตำรา หรือหนังสือต้องสามารถนำไปใช้ในการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการได้ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ฉบับที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(ข.1) ผู้ขอรับการสนับสนุนต้องแสดงปริมาณงานทั้งหมดในรูปแบบของโครงสร้างสารบัญ

(ข.2) ต้องมีปริมาณงานในปีที่ 1 ที่ขอรับการสนับสนุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของปริมาณงานทั้งหมดตามโครงสร้างสารบัญ และต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จทั้งหมดภายในปีที่ 4 ที่ขอรับการสนับสนุน

(ข.3) ต้องมีการใช้เอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคำสอน หรือตำรา หรือหนังสือ ภายในปีที่ 5 ที่ขอรับการสนับสนุน สำหรับตำรา และหนังสือต้องได้รับหนังสือตอบรับการเผยแพร่ภายในปีที่ 5 ที่ขอรับการสนับสนุนด้วย

(ค) การเสนอแผนผลิตผลงานทางวิชาการประเภทบทความวิชาการ และบทความวิจัย ต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ฉบับที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน และต้องมีปริมาณที่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในช่วงระยะเวลาที่เสนอไว้ในแผนพัฒนาศักยภาพในการวิจัย ดังนี้

(ค.1) ผลงานวิชาการประเภทบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย สำหรับการขอตำแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต้องมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ อย่างน้อย 3 เรื่อง ตลอดแผนพัฒนาศักราชในการวิจัย หรือมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ อย่างน้อย 1 เรื่อง ตลอดแผนพัฒนาศักราชในการวิจัย

(ค.2) ผลงานวิชาการประเภทบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย สำหรับการขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการในระดับรองศาสตราจารย์ ต้องมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ อย่างน้อย 2 เรื่อง ตลอดแผนพัฒนาศักราชในการวิจัย

(ค.3) ผลงานวิชาการประเภทบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย สำหรับการขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการในระดับศาสตราจารย์ ต้องมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ อย่างน้อย 4 เรื่อง ตลอดแผนพัฒนาศักราชในการวิจัย

6. ในกรณีที่ผู้ขอรับการสนับสนุนได้เพิ่มคุณวุฒิการศึกษาให้สูงขึ้น หรือได้รับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้น เร็วกว่าที่ได้เสนอไว้ในแผนพัฒนาศักราชในการวิจัย ให้ผู้ขอรับการสนับสนุนได้รับเงินสนับสนุนในอัตราที่ได้รับตามแผนพัฒนาศักราชในการวิจัยที่ได้รับการอนุมัติฉบับเดิม จนกว่าจะได้รับเห็นชอบแผนพัฒนาศักราชในการวิจัยฉบับใหม่จากคณะกรรมการ

7. เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุนการพัฒนาศักราชในการวิจัย ให้ใช้เอกสารที่ 1 แผนพัฒนาศักราชในการวิจัย (แผนระยะเวลา 5 ปี) เอกสารที่ 2 แบบรายงานผลการพัฒนาศักราชในการวิจัย และเอกสารที่ 3 หลักฐานที่ใช้ในการตรวจสอบและติดตามการพัฒนาศักราชในการวิจัย ที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาเจรา พัฒนถาบุตร)
 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์
 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร